

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ที่แจ้งเหตุที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และผู้สอบบัญชีได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว แต่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัทนั้น เนื่องจากข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ ต้องเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้ชี้แจงให้ทราบก่อนหน้านี้ ซึ่งสาเหตุที่ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“NMG”) (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 71.45 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าวและเป็นเหตุให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ครบองค์ประชุมก็เนื่องด้วยมีผู้คัดค้านการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของ NMG ต่อกระทรวงพาณิชย์ NMG จึงไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งแสดงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามชุดใหม่ของบริษัทประกอบในเอกสารการมอบฉันทะได้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การแสดงผลการประกอบมอบฉันทะตามที่กำหนดไว้ได้

(2) แม้ว่าบริษัทฯ จะยังมีกรรมการอยู่ในตำแหน่ง แต่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากกรรมการของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่จะพิจารณาอนุมัติกิจการใดๆ ได้ อีกทั้งกรรมการที่ยังอยู่ในตำแหน่งข้างต้น มิใช่กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอเรียนชี้แจงว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปข้อมูลทางการเงินมิได้มีสาเหตุมาจากความไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือมีความบกพร่องในการจัดทำข้อมูลทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด แต่มีสาเหตุเนื่องมาจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากบริษัทไม่สามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีเพื่อใช้ประกอบการสอบทานและแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีในเรื่องดังต่อไปนี้

1. หลักฐานแสดงมติคณะกรรมการของบริษัทซึ่งอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
2. หลักฐานซึ่งแสดงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลด ในการประเมินการด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีของใบอนุญาติให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัททยอยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลักฐานการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ NMG สามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการให้ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ได้เลื่อนมาจากวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 อีกครั้งโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อมิให้เกิดข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาพร อุ่นสุข)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

เพื่อและในนามของบริษัทฯ